

บาท/ดอลลาร์แข็งเปิด 32.45 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.35-32.55

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.45 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มระยะต่อไปอาจแข็งค่าตามการกลับมาเปิดทำการของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจเห็น Fund Flow ไหลกลับเข้ามาในเอเชียก่อน คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.35-32.55

* นายจิตติพล พฤกษาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.45 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน เงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ ทรงตัวในกรอบแคบ โดยในระยะสั้นอาจมีแรงซื้อดอลลาร์ช่วงสิ้นเดือนหนุนให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่ก็น่าจะมีแรงขายจากผู้ส่งออกกดดันตลาดลงมา

* ในช่วงถัดไป เชื่อว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับทิศทางของการกลับมาเปิดทำการของภาคธุรกิจมากที่สุด และถ้าสามารถควบคุมมุมมองของสังคมต่อการระบาดของไวรัสได้ดี ก็น่าจะทำให้เงินลงทุนเริ่มไหลกลับเข้ามาในภูมิภาคเอเชียก่อน

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.35-32.55 บาท/ดอลลาร์

* ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน โดยดัชนี S&P500 ปรับตัวลง 0.5% ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปี กลับลงมาที่ระดับ 0.61% เนื่องจากเป็นช่วงก่อนหน้าการประกาศจีดีพีของสหรัฐ และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

* สำหรับการประชุม FOMC ครั้งนี้ คาดว่าเฟดจะมีการปรับมุมมองเศรษฐกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจพลิกเป็นลบอย่างรุนแรง หลังการประชุมครั้งก่อน แต่ในส่วนของนโยบายการเงินเพื่อประคอง กระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายก็จะอยู่ในระดับ 0.00-0.25% ตามเดิม

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.77 วานนี้ 100.10

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 185.35 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,801.12 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.503 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้